

Kính gửi: UBND Phường Mộ Lao.

CÔNG AN TP HÀ NỘI
CÔNG AN QUẬN HÀ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 06 tháng 9 năm 2021

**BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC ĐỐI TƯỢNG
ĐƯỢC RA ĐƯỜNG TẠI VÙNG 1 THEO CHỈ THỊ 16 /CT-TTg
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường với biến chủng Covid-19 mới (*Chủng Delta*) có tốc độ lây lan đặc biệt nhanh; trên địa bàn Thành phố phát sinh các ổ dịch, tại các khu dân cư với số lượng lớn các ca nhiễm, nghi nhiễm chưa rõ nguồn lây.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, tuyên truyền người dân chấp hành, hiểu rõ về các nhóm đối tượng được ra đường theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 480-TB/TU ngày 01/9/2021, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021; Công an quận thông báo về đối tượng cấp Giấy đi đường có mã nhận diện theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong Vùng 1 như sau:

Nhóm 1: Các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, quốc tế:

Đối tượng: Cán bộ, công chức, công vụ làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, đoàn thể, chính trị xã hội đóng trên địa bàn Thành phố (bao gồm cả các cơ quan trực thuộc và tương đương); cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Nhóm 2: Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu:

Đối tượng: Cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu.

Nhóm 3: Các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện, tham gia công tác phòng chống dịch:

Đối tượng: Cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện tham gia công tác phòng chống dịch.

Nhóm 4: Các cơ quan báo chí, truyền thông:

Đối tượng: Cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông.

Nhóm 5: Đối với các trường hợp cá nhân có nhu cầu lưu thông trên đường:

Đối tượng:

- (1) Cá nhân đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu
- (2) Cá nhân đi thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc (cấp cứu, khám chữa bệnh và đi mua thuốc định kỳ; đi tiêm vắc xin và xét nghiệm Covid-19; người chăm sóc người bệnh và người xuất viện về)
- (3) Cá nhân đi sân bay theo vé; cá nhân đi đến các cơ quan ngoại giao theo giấy hẹn của cơ quan ngoại giao; cá nhân đến Tòa án theo giấy triệu tập của Tòa án.

Nhóm 6: Các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu:

Đối tượng: Các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND quận;
- Trung tâm VH TT và TT quận;
- UBND các phường;
- Lưu VT, TH.

TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN



Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền